

## LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Hòa chung không khí tung bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, trường Tiểu học và THCS Tân Thành vinh dự được tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024.



Về dự Lễ Khai giảng tập thể nhà trường vinh hạnh được đón tiếp bà Đặng Thị Hà - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Dương Kinh; bà Trịnh Thị Anh – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Dương Kinh; ông Nguyễn Tiến Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; ông Hoàng Đình Hới – Phó Chủ tịch UBND phường và đại diện các tổ chức đoàn thể phường Tân Thành, đại diện BCH Hội cha mẹ học sinh các lớp. Trong buổi lễ, các em học sinh được nghe cô Khúc Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư Bác Hồ gửi các học sinh nhân ngày khai trường và thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Sau phần đọc thư Bác và thư của Chủ tịch nước, thầy Phan Quang Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc và đánh trống khai trường.





Nhân dịp này, Đảng bộ-UBND-HĐND quận Dương Kinh, Đảng bộ-UBND-HĐND phường Tân Thành, các tổ chức đoàn thể và một số công ty đã có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng niềm vui của thầy và trò bắt đầu một năm học mới. Sau những ngày hè nóng nực, xa trường, xa lớp, xa thầy cô bạn bè, học sinh trở lại trường học như được trở về ngôi nhà thứ hai của mình với niềm hân hoan, háo hức chờ mong.







Phát huy truyền thống tương thân tương ái, cũng nhân dịp này, nhà trường đã trao tặng nhiều suất quà cho các em học sinh khuyết tật, khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập.



Bước vào năm học 2023 - 2024, toàn ngành tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1, 2, 3, 6, 7 và là năm đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 4 và khối lớp 8. Để kết thúc buổi lễ, học sinh toàn trường dành tặng thầy cô những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc. Bên cạnh đó, thầy cô cùng học sinh đã có nhiều bức ảnh ghi lại các khoảnh khắc dễ thương, hạnh phúc của ngày lễ đặc biệt này.













Trong niềm hân hoan đón chào năm học mới, thầy và trò trường TH&THCS Tân Thành tiếp tục đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm cao khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phấn đấu năm học 2023 – 2024 là một năm học đáng nhớ với nhiều kỉ niệm đẹp.